

# สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 2567

รู้ เรียน เล่น อาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งการเรียนรู้

ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  
และ ศูนย์โทโทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน



## นิทรรศการ

- นิทรรศการเกิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
- นิทรรศการเกิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
- นิทรรศการ “รู้ เรียน เล่น อาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งการเรียนรู้”
- นิทรรศการ “ชุมชนคาร์บอน BCG และโครงการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน”

## การประกวด / แข่งขัน

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- เกมอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (RoV)
- การต้องลายเรื่องราวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การแข่งขันงมเล่นทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์



สแกนสมัคร  
เข้าร่วมกิจกรรม

18-21 สิงหาคม 2567



# ร่วมประชุม Youth Co:Lab Summit 2024

# ผลการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2567

# Clean Air Heroes 2024 (ปี3)

## ณ ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์อมร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษคุณครูคุณครูเมืองสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน เข้าร่วมการประชุม Youth Co:Lab Summit 2024 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Thailand, โครงการ Youth Co:Lab และ โครงการ SpringBoard Amplifier Programme



พร้อมนำเสนอข้อมูลในฐานของ Youth Empowerment Alliance ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนพื้นที่จังหวัดเมืองสอนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษขยะทางการเกษตร ตลอดจนการกิจด้านการให้บริการ การจัดอบรม วิชาการ นันทนาการ ที่มีต่อเยาวชน ชุมชน ประชาชนในจังหวัดเมืองสอนซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มคน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเด็นด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและชุมชน



## สกร. อำเภอเมืองเมืองสอน

## อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองเมืองสอน (สกร.) จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 1 / 2567 แก่ นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสำนักงานสำหรับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเรียน จำนวน 40 คน วิทยากร โดยอาจารย์อมร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน



## อบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตและการประกอบอาชีพ

วิทยาลัยชุมชนเมืองสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน จัดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต และการประกอบอาชีพ" ในวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 26 ราย วิทยากรโดย นายปวีต และคุณ ผู้ประกอบการออนไลน์ / นางสาว สิริพร จิตศรีพรหมัน เจ้าของช่องช่องแพท สวาทสยามเมืองสอน / นางสาววิชุดา สกุลฉลาหิธอง เจ้าของช่อง นวดสวยกับแพท / นายอภิชาติ อุ่นเมือง เจ้าของช่องแพทเลือกแม่มีดี และ TikTok shop และอาจารย์อมร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน หัวหน้าศูนย์ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน



เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การประกอบธุรกิจออนไลน์ การตลาดดิจิทัล การเป็นนายหน้าขายสินค้าโดยไม่ต้องสต็อกสินค้า และการเลือกใช้แพลตฟอร์มให้ตรงกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ / ทักษะประยุกต์เนื้อหาดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจออนไลน์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Content ให้มีเรื่องเล่า และการใช้ Social Media อย่างตรงเป้าหมายโดยอิงลูกค้า / ทักษะการประยุกต์ใช้สื่อโซเชียล การออกแบบกราฟิก และการสร้างสื่อที่มีมิติด้วยโปรแกรมและนางรำจ๋า / ทักษะการใช้ดิจิทัลสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การให้รับ Generative AI หลักการสื่อสารออนไลน์อย่างง่าย ซ้ำใจ ครบประเด็น ให้อย่างไรก็ไม่ผิดคิด ไม่หลงสื่อลวง รวมถึงเรียนรู้หลักจริยธรรม กฎหมายและข้อบังคับ



## กับการมีส่วนร่วมสมาชิกสภาฯจังหวัดเมืองสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน โดย อาจารย์อมร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน เข้าร่วมเวทีประชุมสมาชิกสภาฯจังหวัดเมืองสอน เพื่อหาฉันทมติ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อน & พัฒนาระบบราชการตามประเด็น "การจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของภาคใต้ (PM 2.5) แบบมีส่วนร่วม จังหวัดเมืองสอน ปี 67"

โดยร่วมนำเสนอเชิงปฏิบัติในการออกแบบโดยเยาวชน ในโครงการ Clean Air Heroes เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่ที่ทำการเปลี่ยนเศษขยะทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ โครงการ Clean Air Heroes ปี3 ที่กำลังจะดำเนินการในปีนี้ ภายใต้แนวคิด งดเผา ลดควัน สดร้อน ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการเชิงวิจัยหรือภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสนามชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเมืองสอน



## ตลาดนัดความรู้ในภูมิภาค (Knowledge Market)

วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน วิทยาลัยชุมชนเมืองสอน นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ในภูมิภาค (Knowledge Market) ภายใต้โครงการ Fin Lab โครงการรณรงค์ความรู้ตลาดทุนภูมิภาค และนวัตกรรมต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน โดยมีนายอิศกร ชาติตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองสอน กล่าวทักทาย, นายคนสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน กล่าวต้อนรับ, กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ดร.ทวารัฐ สุตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน และพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายสุเทพ บุขพรรว ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน และนางชัยลลิตาภรณ์ กัททะ รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองสอน เติชมชมบูธนิทรรศการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน

กิจกรรมจัดเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ ทักษะการวางแผนการเงิน การลงทุน และสามารถต่อยอดในอนาคต โดยมีเยาวชนในจังหวัดเมืองสอน จากโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 500 คน ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย Fin Lab Fun Quiz พร้อมนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ และเวทีเสวนาหัวข้อ "การออมและการลงทุน"



## สถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์ฯ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย นายอภิชัย ลำเลิศพงศ์ หนาทสาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารติดตามโครงการ เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เมืองสอน อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน โดยมีอาจารย์สุเทพ นุชพรรวม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน, นายคนสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน และนายจิระ พานิชยอนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเมืองสอน ให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยอาจารย์อมร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนเมืองสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้เมืองสอน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567





# สร้างฝัน สร้างคิดส์ - รู้ เรียน เล่น สิงหาคม 2567



**DIY**  
สร้างฝัน  
สร้างคิดส์  
สอน...  
เอชไอซีทีจากแก้วกระดาษ

สร้างฝัน  
สร้างคิดส์  
วันที่ 3

QR Code

mhsICT



สร้างฝัน  
สร้างคิดส์  
เรียนรู้อะไรก่อนอื่น... (กับพี่ๆ) - ดนตรีซอง  
ตอน... คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ปีก

ทบทวนความรู้  
(Review) - กับพี่ๆ

วันที่ 17

QR Code

mhsICT



เห็น เอ็ดเห็น  
เห็นอะนึ่ง?

รู้เรียน เล่น  
Review  
แม่ฮ่องสอน

วันที่ 23

QR Code

mhsICT

วันที่ 10

บอร์ดเกม



HalliGalli

วันที่ 24

รักการอ่าน



ขบฟู  
ห้วงแม่ไก่

วันที่ 31

การละเล่น  
พื้นบ้าน



มอญ  
ซ่อนผ้า

ติดตามชมได้ทาง [f mhsictFanpage](#) [mhsict](#)

พบกันเวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

## อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเครือข่าย เดือนกรกฎาคม 2567

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 หลักสูตร มีนักเรียนเข้าร่วม 113 คน ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น ป. 5 / 2 จำนวน 23 คน รับการอบรม “อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 25 มิถุนายน 2567
2. โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป. 5 - 6 จำนวน 38 คน รับการอบรม “อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 26 มิถุนายน 2567
3. โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป. 5 - 6 จำนวน 28 คน รับการอบรม “อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” วันที่ 27 มิถุนายน 2567
4. โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น ป. 5/3 จำนวน 24 คน รับการอบรม “การจัดทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 2 กรกฎาคม 2567



### สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่	1,873	ราย	รวม*	209,697	ราย
ผู้เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,640	ราย	รวม*	345,512	ราย
สมาชิกอินเทอร์เน็ต	75	ราย	รวม*	8,292	ราย
สมาชิกอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน	16	ราย	รวม*	3,252	ราย
การยืม - คืนสื่อการเรียนรู้	63	ราย	รวม*	8,885	ราย
การบริการวิชาการ	19	ครั้ง	รวม*	1,158	ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ	204	ราย	รวม*	28,241	ราย
คลังไอที	4	ราย	รวม*	680	ราย
การเข้าถึงสื่อออนไลน์ ICT	44,531	View	รวม*	1,275,715	View

พื้นที่แห่งการเรียนรู้

\*รวมสถิติ ปี 2563 - ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2567